
sþ. 542. Fyrirspurn [249. mál]
til félagsmálaráðherra um húsnæðismál á landsbyggðinni.

Frá Þórði Skúlasyni.

1. Hyggst ríkisstjórnin grípa til aðgerða til að leysa húsnæðisvanda landsbyggðarinnar?
2. Hefur ríkisstjórnin í hyggju einhverjar sérstakar aðgerðir til að draga úr óhóflegum

mismun milli landshluta
a. á endursöluverði og byggingarkostnaði íbúða,
b. á endursöluverði og áhvílandi lánum opinberra byggingarsjóða?


